

## พฤษภา เรียวเอสเตท บริการตรวจสอบสุขภาพลูกค้า



พฤษภา เรียวเอสเตท ให้บริการตรวจสอบสุขภาพแก่ลูกค้า ณ โครงการเดอะแกลเลอรี แพรกษา และ โครงการพฤษภาวิลด์ 24 (ศรีนครินทร์-หนามแดง) ที่อยู่ในทำเลใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำมาให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพฟรี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายการตอบแทนสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## บางจากฯ รับรางวัลสู่ความเป็นเลิศ TQC Award 2013



วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 จาก ดร.สมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้มุ่งสู่นวัตกรรม ถือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติได้ดีเยี่ยมทัดเทียมมาตรฐานโลกจากงาน Thailand Quality Award 2013 จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

## ทรู เดินหน้าขยายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

**โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557**  
**เปิดรับสมัครเพิ่ม 500 ร.ร.**

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากทรูปลูกปัญญา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ



\*ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาก่อนจึงจะสามารถ login สมัครรับโครงการได้

**หมดเขต 31 พ.ค. 2557**

**true ปลูกปัญญา**



โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ [www.trueplookpanya.com](http://www.trueplookpanya.com) ตั้งแต่วันที่นี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2615-9617-8 หรือ ทรูปลูกปัญญา Care Center โทร. 0-2725-2955 ผู้ใช้บริการ โทรูฟ เอช กด\*9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) [www.facebook.com/TruePlookpanyaProject](http://www.facebook.com/TruePlookpanyaProject)

ทรูเดินหน้า สานต่อโครงการทรูปลูกปัญญา เพื่อสร้างสังคมและเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อรับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาประจำปี 2557 จำนวน 500 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้จากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีสื่อสารและสื่อดิจิทัล ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย

- ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้แดง) พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์กว่า 50 ช่อง
- สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น 0.1 – ม.6 ประกอบด้วย CD การเรียนและคู่มือการสอนสำหรับคุณครู
- “เกมพอเพียง” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง
- แอร์การ์ด ทรูมูฟ เอช 3G+ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้งโปรแกรม White Net

โครงการทรูปลูกปัญญา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550-2556 ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 แห่ง โดยวางเป้าหมายให้ครบ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต



## ก้าวสู่ปีที่ 24 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดกิจกรรมโครงการแด่ห้องผู้มีความหวัง



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อนสานต่อโครงการแด่ห้องผู้มีความหวังปีที่ 24 ประจำปี 2557 โดยร่วมสร้างฝันเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,100 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอาสาสมัครกว่า 500 คน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสร้างคุณค่า แบ่งปันรอยยิ้ม และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

“โครงการแด่ห้องผู้มีความหวัง” เกิดจากความตั้งใจของกองทุนเพื่อเพื่อนที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและประสบกับภาวะลำบาก ตลอดจนขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจลุกลามให้เกิดปัญหาของสังคมในอนาคตได้ ดังนั้นกองทุนเพื่อเพื่อน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สมาคมกริยาทหารเรือ สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์พร้อมผู้สนับสนุนจากองค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการแด่ห้องผู้มีความหวังปีที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ภายใต้แนวคิด Global Smiling ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งสยามเมืองยิ้ม พร้อมได้นำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอาสาสมัครมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เกิดในเมืองไทย และขยายรอยยิ้มออกไปทั่วโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีแนวคิดที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหวัง พร้อมได้รับความอบอุ่นจากสังคม รวมไปถึงได้รู้เข้าใจปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์ และสามารถมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นได้



**กรุงศรี ออโต้ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจรสนับสนุนโครงการ “วินัยการจราจร สะท้อนวินัยชาติ”**



“กรุงศรี ออโต้” ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจรสนับสนุนโครงการ “วินัยการจราจร สะท้อนวินัยชาติ” จัดทำวิดีโอคลิปรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจราจร เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งสร้างวินัยการจราจรและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังประชาชนในวงกว้าง ภายใต้แนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรี ออโต้ หรือบริษัท อูยูชยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาห้องสมุด กรุงศรี ออโต้โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและชุมชนกรุงศรี ออโต้ สมาร์ทไฟแนนซ์ รวมถึงการช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติตามแต่ละโอกาส และด้วยการดำเนินธุรกิจของเราที่มีความเกี่ยวข้องกับรถยนต์และผู้ใช้รถใช้ถนน กรุงศรี ออโต้ จึงขยายครอบคลุมถึงการจราจรในชีวิตประจำวันของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในวงกว้าง เราจึงร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร ในการสนับสนุนโครงการ “วินัยการจราจร สะท้อนวินัยชาติ” ด้วยการจัดทำวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด LET’sponsible เพื่อรณรงค์เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจราจร เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

**ไทยออยล์ร่วมพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่ใจ**

คุณอนุชา อนันตสานต์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คุณวิโรจน์ มินะพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่ใจ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่ใจ ณ บ้านแม่ใจ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR เครือไทยออยล์ ที่ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ต่อยอดจากโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แลม โดยนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำรายรับที่ได้มาพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ ดูแลรักษาป่าไม้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป มีชาวบ้านได้รับประโยชน์กว่า 111 ครัวเรือน





## ศุภลาชัย บุรณะปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด โรงเรียนบ้านปางเป็ย จ.น่าน



นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ศุภลาชัย จำกัด (มหาชน) นำคณะสื่อมวลชนร่วมพิธีมอบการบูรณะปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุด อีกทั้ง บริจาคถังเก็บน้ำ เครื่องปั้มน้ำและอุปกรณ์กีฬา โดยมีคุณชุกเกียรติ ด้านชนะเลิศผู้ดำรงตำแหน่งประธานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 และว่าที่ ร.ต. ยุทธพล พิภพมณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป็ย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ จังหวัดน่าน

## โครงการหลวงกับการบินไทยกับการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง สร้างรายได้แก่ชาวไทยภูเขาอย่างยั่งยืนกว่า 20 ปี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเป็นพันธมิตรรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา กว่า 20 ปี ในรูปแบบ Contact Farming รวมทั้งยังได้สนับสนุนโครงการหลวงในการพัฒนาการจัดการผลิตผลเกษตรให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งระบบการเพาะปลูกที่ดี GAP หรือระบบ Good Agricultural Practice จึงเชื่อมั่นได้ว่าวัตถุดิบจากโครงการหลวงที่การบินไทยนำมาใช้ในการผลิตอาหารบริการแก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินนั้นมีความปลอดภัยในทุกกระบวนการ ขณะที่การบินไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นช่องทางนำผลผลิตทางการเกษตรและพืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวงให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก โดยใช้ครัวการบินไทยเป็นสื่อกลางในการนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการหลวงมาผลิตเป็นอาหารหลากหลายเมนูบริการแก่ผู้โดยสารและสายการบินลูกค้า รวมไปถึงเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ ของทุกๆ ปี ภายใต้ Concept ที่ว่า “สดจากยอดดอย สู่สุดยอดของการปรุง” ซึ่งในแต่ละปี การบินไทย มียอดการสั่งซื้อผลผลิตจากโครงการหลวงเป็นจำนวนเงินกว่า 40 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชาวไทยภูเขาเฉลี่ยถึง 80,000 บาทต่อปี และมีแนวโน้มที่จะขยายชนิดของผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงกล่าวได้ว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การบินไทย จัดเป็นผู้สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของโครงการหลวง ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย



## การบินไทย รับผิดชอบต่อสังคมได้รับเกียรติจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ในฐานะที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขนส่งอวัยวะต่างๆ และอนุเคราะห์บัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ทีมผ่าตัด เพื่อนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในเส้นทางที่เป็นจุดการบินของการบินไทย ทั้งที่สถานีสุวรรณภูมิและสถานีการบินไทยในต่างจังหวัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)